



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5005

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"ชินภัทร"ตั้งทีมยกร่างพ.ร.บ.นอกระบบ รับลูก"วิจิตร"

ปิดช่องโหว่"กศน."เข้าสังกัดเขตพื้นที่

นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานกำลังเร่งยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะได้นำกฎหมายที่มีอยู่เดิม 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษาดูแลชีวิต และ พ.ร.บ.การศึกษานอกโรงเรียน มาทบทวน เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบฯ ที่จะร่างขึ้นใหม่ เป็นกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษานอกระบบอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดการศึกษา นอกโรงเรียน (กศน.) ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นั้น จะได้ปรับแก้ตามที่ นายวิจิตร ศรีสุวาน รมว.ศึกษาธิการ มอบแนวทางไว้ให้ โดยชี้ให้เห็นว่า กศน.สามารถจัดการศึกษาให้ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลายที่สุด และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกับ สพท.ได้ ทั้ง อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน บุคลากร โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสังกัดเดียวกัน ทั้งนี้ จะได้เสนอปรับแก้โครงสร้าง กศน.ที่ต้องการยกระดับให้เป็นหน่วยงานระดับกลาง อยู่ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่มีตำแหน่งเลขาธิการ มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกและสามารถบริหารการศึกษานอกระบบได้อย่างทั่วถึง

นายชินภัทร กล่าวว่า ส่วนข้อเรียกร้องให้ปรับแก้ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในส่วนที่ กศน.กังวลว่า เมื่อกระจายอำนาจไปแล้วสถานศึกษาของ กศน. จะต้องไปอยู่ภายใต้เขต พื้นที่ไปโดยปริยาย จึงต้องการให้ปรับแก้ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้ระบุว่า ยกเว้นสถานศึกษาของ กศน.นั้น ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือถึงผู้บริหาร กศน. ให้ประสานกับทีม กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และส่งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมกับกฤษฎีกา เพื่อชี้แจงใน ประเด็นดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะแก้ไขคลี่คลายไปได้

